

## **LỄ TẤN PHONG VÀ BỔ NHIỆM CHỨC VỤ MỤC SƯ TẠI NHÀ THỜ TIN LÀNH GIÁM LÝ WESLEY SAN DIEGO.**

San Diego: Vào lúc 2 giờ chiều Thứ Bảy ngày 27 tháng 10 năm 2007, tại Nhà Thờ Tin Lành Giám Lý Wesley vùng East San Diego, dưới sự chủ lễ của Mục Sư Myron Wingfield, Giáo Hạt Trưởng Giáo Hạt San Diego, một buổi Lễ thật quan trọng được tổ chức để Bổ Nhiệm và Công Nhận chức vụ Mục sư cho hai Thầy **LÊ CÔNG TOÀN** và **PHAN VĂN THỌ** tại địa phận này.

Đông đảo quan khách đại diện các hội đoàn, đoàn thể, tín đồ tại San Diego đã đến tham dự để chứng kiến giây phút quan trọng đối với hai vị Tân Mục sư này.

Buổi lễ bắt đầu bằng lời chào mừng của Mục Sư Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Wesley Đặng Ngọc Báu, và chương trình liên tục tiếp nối theo nghi lễ tôn giáo được sắp xếp thật chi tiết và chu đáo.

Quà tặng từ các tín đồ và thân hữu đến hai vị Tân Mục Sư thân quý của họ là phần cuối cùng để chấm dứt chương trình buổi lễ, và một buổi tiệc trà thân mật do Hội Thánh khoản đãi quan khách và tín đồ cũng là buổi họp mặt, chúc mừng hai vị Tân Mục Sư trong bầu không khí thật thân tình vui vẻ.

Theo sự giới thiệu của Mục sư Đặng Ngọc Báu, chúng tôi được biết sơ qua về tiểu sử của hai vị Tân Mục sư Nhiệm Chức như sau:

1. **Mục sư Lê Công Toàn:** là một Sĩ Quan trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc Thiếu Úy, sau năm 1975 Mục Sư đã đáp lại tiếng gọi của Chúa và quyết định dâng quăng đời còn lại để phục vụ Ngài. Tốt nghiệp Cử Nhân (BA) Kinh Thánh và Thần Học năm 2002, và Cao Học Mục Vụ (MA) năm 2005 tại Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam, trong thời gian qua Mục Sư Lê Công Toàn đã là Phụ Tá Mục Sư Quản Nhiệm, đặc trách Điều Hành và Mục Vụ Các Nhóm Nhỏ và là Hiệu Trưởng Trung Tâm Trẻ Việt từ năm 1999 đến nay.
2. **Mục sư Phan Văn Thọ:** tốt nghiệp Cử Nhân (BA) Kinh Thánh và Thần Học năm 2002 và Cao Học Mục Vụ (MA) năm 2005 tại Viện Thần Học Việt Nam, từ năm 2003 đến nay Mục sư Thọ đảm nhiệm chức vụ Phụ Tá Mục Sư Quản Nhiệm, đặc trách Chứng Đạo, trước năm 1975 Mục sư Thọ cũng là Sĩ Quan phục vụ trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà với cấp bậc Trung Úy.

Qua quá trình học hỏi và phục vụ, hai vị đã được Hội Đồng Khảo Hạch Tấn Phong Mục Sư của Giáo Hạt San Diego (UMC) thẩm vấn và đề nghị lên Đại Hội Thường Niên của Giáo Phận California – Pacific, và đã được chấp thuận làm Mục Sư Nhiệm Chức của Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Wesley.

Đây cũng là niềm vui chung của cộng đồng San Diego chúng ta.

**Nguyễn Phương**





